



SÁNG KIẾN HỢP TÁC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH – VIỆT NAM (UK-VN HEP)

Hội thảo: Lãnh đạo và Quản trị trường đại học – hướng đi trong bối cảnh gián đoạn của giáo dục đại học

Giới thiệu

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 đề xuất mức tự chủ cao hơn cho các trường đại học ở Việt Nam. Vì vậy, kỹ năng lãnh đạo và quản trị trường đại học quan trọng hơn bao giờ hết để các trường có thể thích ứng với những thử thách mới, để tạo ra cũng như tiếp nhận những cơ hội mới nhằm mang lại những chương trình đào tạo chất lượng cao, những chương trình hợp tác quốc gia và quốc tế hiệu quả, những chương trình nghiên cứu có kết quả cụ thể và quan trọng nhất là đội ngũ sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, có thể thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi.

Hội đồng Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam trong chương trình cải cách giáo dục đại học thông qua Sáng kiến Hợp tác Giáo dục Đại học Vương quốc Anh – Việt Nam (UK-VN HEP), trong đó Đào tạo kỹ năng Lãnh đạo và Quản trị trường đại học là một trong bốn ưu tiên bên cạnh các lĩnh vực Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, Hợp tác đào tạo và đảm bảo chất lượng, và Nghiên cứu và dịch chuyển.

Từ năm 2018, trong khuôn khổ chương trình UK-VN HEP, Global Wales và năm trường đại học Việt Nam (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP HCM, và Trường ĐH Công nghiệp TP HCM) đã được hỗ trợ để thực hiện chương trình nâng cao năng lực cho các lãnh đạo giáo dục đại học Việt Nam qua những chương trình đào tạo kết hợp và đào tạo thực tế tại Vương quốc Anh.

Chương trình hợp tác hai năm qua đã mang lại những tác động cụ thể cho cả đối tác của Vương quốc Anh và Việt Nam, với nhiều bài học kinh nghiệm. Hội thảo sẽ là cơ hội để dự án chia sẻ, học tập lẫn nhau và để trao đổi về cơ hội hợp tác trong tương lai.

Mục tiêu

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu:

- đánh giá lại kinh nghiệm, bài học và những thử thách từ dự án hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam
- đánh giá những tác động của dự án hiện tại và bàn về cách tiếp cận cho những dự án bền vững trong tương lai
- chia sẻ những câu chuyện thành công về lãnh đạo và quản trị trường đại học học trong bối cảnh bị gián đoạn, ở những lĩnh vực liên quan đến dạy và học trực tuyến, và hợp tác với doanh nghiệp
- giao lưu và kết nối để tìm hiểu về những cơ hội hợp tác mới trong tương lai

Thời gian: 14.30 – 17.30 (giờ Việt Nam), tức 08.30 – 11.30 (giờ UK), Thứ Sáu, 23/10/2020

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP HCM



Ngôn ngữ: tiếng Anh

Hình thức hội thảo: kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến

Thành phần tham dự: các lãnh đạo giáo dục đại học từ Vương quốc Anh, khu vực và Việt Nam

Chương trình dự kiến

<p>Lãnh đạo và Quản trị trường đại học – hướng đi trong bối cảnh gián đoạn của giáo dục đại học <i>Thông qua những ví dụ từ chương trình hợp tác giữa Global Wales và các trường đại học Việt Nam, các phiên họp sẽ đề cập đến vai trò của lãnh đạo và quản trị giáo dục đại học học trong việc quản lý tác động thức thời của dịch bệnh toàn cầu và lên kế hoạch phục hồi.</i></p>	
14.30–15.00	Đăng ký và giao lưu
15.00–15.10	<p>Phát biểu chào mừng</p> <ul style="list-style-type: none"> • TS. Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh • GS. Iwan Davies, Hiệu trưởng, Đại học Bangor, Chủ tịch Global Wales • Bà Donna McGowan, Giám đốc, Hội đồng Anh tại Việt Nam
15.10–15.20	<p>Phát biểu đề dẫn</p> <ul style="list-style-type: none"> • PGS.TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
15.20–15.55	<p>Phiên họp 1: Lãnh đạo và Quản trị trường đại học – đánh giá lại những thành tựu của chương trình hợp tác và các cơ hội trong tương lai</p> <p>Phiên họp sẽ trình bày kết quả hai dự án hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, và Vương quốc Anh và Myanmar</p> <p>Dự án hợp tác của Việt Nam sẽ chia sẻ về dự án, mục tiêu, những chủ điểm về lãnh đạo đã được đào tạo và đánh giá về kết quả cũng như bước tiếp theo để hỗ trợ các trường đại học Việt Nam trong tương lai</p> <p>Dự án hợp tác của Myanmar sẽ bao gồm phần đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị qua Viện Phát triển Giáo dục Đại học Quốc gia (NIHED), và chia sẻ từ Ủy ban Hiệu trưởng về tác động của chương trình nâng cao năng lực và phát triển của NIHED đối với sự phát triển của giáo dục đại học Myanmar trong bối cảnh lịch sử và tác động hiện tại của Covid-19.</p> <p>Phần chia sẻ sẽ được tiếp nối với phần trao đổi về tác động của chương trình hợp tác với các trường đại học Việt Nam và Myanmar.</p> <p>Diễn giả</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Gwen Williams, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Universities Wales, Giám đốc chương trình Global Wales

	<ul style="list-style-type: none"> • TS. Theingi, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kỹ thuật, Thanlyin, Bộ Giáo dục, Myanmar • TS. Yin Yin Win, Trưởng khoa Luật, trường Đại học Taunggyi, Myanmar <p>Ban tham luận</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bà Jo Chaffer, Tổ chức Advance HE • PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng, trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng <p>Chủ tọa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ông Rob Humphreys, Thành viên, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học xứ Wales
<p>16.00–16.35</p>	<p>Phiên họp 2: Lãnh đạo trong bối cảnh gián đoạn – chia sẻ kinh nghiệm quản lý thay đổi và thực hiện dạy và học trực tuyến trong giai đoạn Covid-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tác động của Covid-19 với quốc tế hóa giáo dục đại học – lãnh đạo trong bối cảnh gián đoạn Giáo sư Davies chia sẻ về kinh nghiệm lãnh đạo trường ĐH Bangor trong thời gian vừa qua, tìm hướng đi cho trường, cho cán bộ nhân viên và sinh viên trong bối cảnh gián đoạn đột ngột. Phần chia sẻ bao gồm cả quá trình quản lý: cách thức đặt mục tiêu, truyền thông và hành động để đạt được mục tiêu; cách thức xây dựng mối quan hệ với đối tác; đánh giá về những thay đổi có thể tạo ra tác động đến chiến lược tương lai của nhà trường (ví dụ như liệu những thay đổi trong giai đoạn dịch bệnh sẽ trở thành thay đổi vĩnh viễn?) • Dạy và học sáng tạo trong kỷ nguyên số Cuộc cách mạng số đang thay đổi các chúng ta làm việc, truyền thông và học tập. Phần chia sẻ sẽ đề cập đến những thử thách, ý tưởng, kỹ thuật và cách quản lý dạy và học trực tuyến trong kỷ nguyên số của các trường đại học, cũng như cách thức trường đại học chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ, thay đổi môi trường dạy và học để phù hợp với việc học trong tương lai và mang lợi ích đến cho người học <p>Diễn giả</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS. Iwan Davies, Hiệu trưởng, Đại học Bangor • PGS.TS. Đàm Sao Mai, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh <p>Ban tham luận</p> <ul style="list-style-type: none"> • PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng, trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng • Ông Rob Humphreys, Thành viên, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học xứ Wales • GS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, trường ĐH Mở-Địa chất

	<ul style="list-style-type: none">• TS. Theingi, Hiệu trưởng, Trường Đại học Kỹ thuật, Thanlyin, Bộ Giáo dục, Myanmar <p>Chủ tọa:</p> <ul style="list-style-type: none">• GS. Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng, trường Đại học Mở-Địa chất
16.40–17.15	<p>Phiên họp 3: Vai trò lãnh đạo đối với việc nâng cao chất lượng đầu ra và tính sáng tạo của sinh viên thông qua hợp tác với doanh nghiệp</p> <p>Phiên họp trình bày câu chuyện thành công về cách thức lãnh đạo trường đại học định hướng hợp tác với doanh nghiệp hiệu quả và sáng tạo, với quan điểm từ các diễn giả trong khối giáo dục đại học và doanh nghiệp.</p> <p>Diễn giả</p> <ul style="list-style-type: none">• GS. Leigh Robinson, Phó Hiệu trưởng Đối ngoại và Hợp tác, Đại học Cardiff Metropolitan <p>Ban tham luận</p> <ul style="list-style-type: none">• GS. Raymond Lee, Phó trưởng khoa (Kết nối toàn cầu), GS Cơ sinh học, Đại học Portsmouth, Đồng Chủ tịch Mạng lưới Giáo dục đại học Vương quốc Anh – Việt Nam• PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội• GS. Chử Đức Trình, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội• Ông Brian Spence, Nhà sáng lập, S&P Investment <p>Chủ tọa</p> <ul style="list-style-type: none">• GS. Raymond Lee, Phó trưởng khoa (Kết nối toàn cầu), GS Cơ sinh học, Đại học Portsmouth, Đồng Chủ tịch Mạng lưới Giáo dục đại học Vương quốc Anh – Việt Nam
17.15–17.30	<p>Tóm tắt và tổng kết</p> <ul style="list-style-type: none">• PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; Chủ tịch Mạng lưới giáo dục đại học Vương quốc Anh – Việt Nam• PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo